

BIDV tăng cường hợp tác thúc đẩy tài chính bền vững tại COP28

05:45 07/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 01/12/2023, trong khuôn khổ Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 28 (COP28) tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch Đầu tư và các cơ quan bộ ngành liên quan, BIDV đã trao văn bản hợp tác với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Standard Chartered (SCB) về thúc đẩy các hoạt động tài trợ xanh, tài chính bền vững.



Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV và bà Suzanne Gaboury, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Khu vực tư nhân của ADB trao bản ghi nhớ hợp tác về thúc đẩy tín dụng xanh, tài chính bền vững.

Tiếp nối những hợp tác thành công trong nhiều năm qua giữa BIDV và ADB nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện, số hóa hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, hai bên đã thống nhất nâng tầm hợp tác, ký kết và trao Bản ghi nhớ hợp tác về thúc đẩy tín dụng xanh tại hội nghị COP28.

Theo đó, Bản ghi nhớ hợp tác giữa BIDV và ADB gồm các nội dung nhằm triển khai các hợp tác về tín dụng xanh giữa hai bên, góp phần hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh của Việt Nam.

Nội dung hợp tác trọng tâm của Bản ghi nhớ bao gồm việc xem xét triển khai Khoản vay trung dài hạn trị giá 200 triệu USD, nhằm giúp BIDV tăng cường cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, áp dụng các mô hình hiệu quả năng lượng và nông nghiệp bền vững; chia sẻ kinh nghiệm và thông lệ tốt về triển khai và công bố thông tin tài chính khí hậu.

Bản ghi nhớ hợp tác đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa hai bên trong hành trình hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.



Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc BIDV và bà Michele Wee, Tổng Giám đốc Standard Chartered Bank Việt Nam trao Thỏa thuận khung Tài trợ thương mại phát triển bền vững.

Cũng trong khuôn khổ COP28, BIDV và Ngân hàng Standard Chartered đã trao Thỏa thuận khung Tài trợ thương mại Phát triển bền vững với tổng trị giá lên tới 100 triệu USD.

Với cam kết này, Ngân hàng Standard Chartered sẽ thu xếp tài trợ cho các giao dịch nhập khẩu đáp ứng các tiêu chí xanh theo quy định tại thỏa thuận, thông qua đó tăng cường khả năng tiếp cận tài chính xanh cho các khách hàng doanh nghiệp của BIDV.

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu luôn là điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển nền kinh tế, Thỏa thuận khung về tài trợ thương mại bền vững giữa BIDV và Ngân hàng Standard Chartered thông qua các hỗ trợ dành cho doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu đáp ứng các tiêu chí xanh sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch nền kinh tế Việt Nam theo hướng bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Các sự kiện hợp tác giữa BIDV và các đối tác được diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh về khí hậu lớn nhất thế giới, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, theo đó tái khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với phát triển bền vững của BIDV. Đồng thời, đây cũng là thông điệp của BIDV gửi tới cộng đồng trong nước và quốc tế về định hướng ưu tiên hợp tác với các đối tác để tích cực triển khai tài chính bền vững, đồng hành với Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực hiện thực hóa các cam kết giảm phát thải, bảo vệ môi trường.

Hương Hương

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/bidv-tang-cuong-hop-tac-thuc-day-tai-chinh-ben-vung-tai-cop28>